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BORGARRÁÐ 12. mars 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks 
fólksins um hugsanleg kaup á metanstrætisvögnum. - R20030120  

Í fundargerð stjórnar Strætó bs. frá  21. mars er rætt um útboð á 
rafmagnsvögnunum. Flokkur fólksins spyr: Er ekki rétt að stefna að því 
að kaupa fleiri metanvagna og þá að undangengnu útboði að sjálfsögðu? 
 
Svar: 
Rafvagnar hafa verið að koma mjög vel út rekstrarlega og sparað í rekstri 
Strætó. Því hefur það verið fyrsti valkostur við útboð á vögnum. 
Hinsvegar hefur Strætó keypt 2 metanvagna á árinu 2019 og stefnir að 
því að kaupa 2 metanvagna á árinu 2021, sem afhentir verða síðla 
hausts.  
 

 

Virðingarfyllst, 

Jóhannes Rúnarsson 

Framkvæmdastjóri 


